



NEWS RELEASE

baaqmd.gov



ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 23 tháng Tư năm 2024

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí bổ nhiệm Arsenio Mataka làm phó viên chức điều hành cho Chương Trình Công Bằng và Cộng Đồng

SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã thông báo bổ nhiệm nhà lãnh đạo nổi tiếng về công lý môi trường Arsenio Mataka làm phó viên chức điều hành cho các Chương Trình Công Bằng và Cộng Đồng tại cuộc họp Ủy Ban Cộng Đồng, Sức Khỏe và Công Lý Môi Trường của cơ quan.

Sau khi tiến hành tuyển dụng rộng rãi trên toàn quốc, hội đồng gồm các viên chức của Địa Hạt Không Khí và các nhà lãnh đạo cộng đồng có danh tiếng của Vùng Vịnh đã chọn Ông Arsenio đảm nhiệm vị trí này. Với vai trò này, ông sẽ giám sát hoạt động gắn kết cộng đồng, ưu đãi chiến lược, hoạt động triển khai công nghệ và các sáng kiến về tính đa dạng, công bằng và hòa nhập của cơ quan. Ông Arsenio sẽ đóng vai trò là người liên hệ chính về các vấn đề công lý môi trường cả trong nội bộ và bên ngoài thay mặt cho Địa Hạt Không Khí.

Viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí là Tiến Sĩ Philip Fine cho biết: “Vùng Vịnh đã có được một người ủng hộ mạnh mẽ cho công lý môi trường và tôi xin vui mừng được chào đón Arsenio Mataka đến Địa Hạt Không Khí. Arsenio lớn lên trong một cộng đồng nông thôn ở Thung Lũng Central, nơi phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng ô nhiễm không khí, và ông đã tận mắt chứng kiến tác động sâu sắc của tình trạng này đối với gia đình mình và những cư dân trong cộng đồng. Kinh nghiệm cá nhân và nghề nghiệp phong phú của ông mang đến một góc nhìn đặc biệt cho cơ quan và giúp ông có thể giải quyết những vấn đề khó khăn nhất mà cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt”.

Quản Trị Viên Khu Vực Tây Nam Thái Bình Dương Martha Guzman của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) Hoa Kỳ cho biết: “Arsenio mang kinh nghiệm và cam kết trở lại California vào thời điểm mà Địa Hạt Không Khí Vùng Vịnh đang dẫn đầu về các chiến lược mới để đầu tư vào cộng đồng và có được không khí sạch hơn”.

Thư Ký Bảo Vệ Môi Trường California Yana Garcia cho biết: “Arsenio đã dành cả sự nghiệp của mình để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về môi trường trong các cộng đồng phải chịu gánh nặng ô nhiễm, giúp xây dựng luật mang tính đột phá như Dự Luật Hạ Viện (Assembly Bill, AB) 617 và thành lập Cục Công Lý Môi Trường đầu tiên tại văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang. Chuyên môn và mối quan hệ sâu sắc của ông với các cộng đồng California là vô giá khi chúng tôi cùng hợp tác

để giải quyết những thách thức cấp bách về chất lượng không khí, khí hậu và môi trường mà Vùng Vịnh đang phải đối mặt. Tôi rất vui khi ông sẽ trở lại California trong vai trò mới này”.

Bà Margaret Gordon, thành viên sáng lập của Dự Án Chỉ Số Môi Trường West Oakland cho biết: “Arsenio và tôi đã cùng hợp tác hơn 15 năm trong các dự án công lý môi trường. Tôi rất trân trọng khi ông chấp nhận vị trí này tại Địa Hạt Không Khí và tôi biết ông sẽ là một nhà lãnh đạo kiêm đồng minh mạnh mẽ cho các cộng đồng công lý môi trường Vùng Vịnh”.

Ông Arsenio có bằng cử nhân lịch sử của Đại Học Tiểu Bang Sacramento và bằng Tiến Sĩ Luật của Trường Luật Đại Học Humphreys. Ông Arsenio là người ủng hộ tận tâm cho công lý môi trường và bình đẳng sức khỏe, lên tiếng bảo vệ cho các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và những nhóm dân cư chịu nhiều thiệt thòi, đồng thời cộng tác với người có quyền lợi liên đới ở tất cả các cấp chính quyền.

Ông Arsenio là người được bổ nhiệm bởi Chính Quyền Biden-Harris, nơi ông lãnh đạo việc thành lập hai văn phòng mới tại Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ: Văn Phòng Biến Đổi Khí Hậu và Bình Đẳng Sức Khỏe; và Văn Phòng Công Lý Môi Trường. Ông hiện đang giữ chức vụ cố vấn cho bộ trưởng về tình trạng biến đổi khí hậu, công lý môi trường, quyền công dân và tính công bằng tại cơ quan này.

Ông Arsenio mang đến nhiều kiến thức chuyên môn cho vai trò mới của mình trong đội ngũ lãnh đạo Địa Hạt Không Khí. Kinh nghiệm sâu rộng của ông bao gồm chức vụ cố vấn cấp cao về chính sách và luật môi trường cho Tổng Chưởng Lý California Xavier Becerra và cố vấn đặc biệt cho Thống Đốc California Jerry Brown, trong đó ông đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng luật về biến đổi khí hậu. Trước đó, ông từng là phó thư ký về công lý môi trường và các vấn đề bộ lạc tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường California, nơi ông dẫn đầu trong việc đưa ra các sáng kiến nhằm giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng về môi trường ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Arsenio sẽ bắt đầu vai trò của mình tại Địa Hạt Không Khí vào ngày 10 tháng 6, sau khi kết thúc nhiệm vụ cố vấn cho bộ trưởng tại Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ.

Địa Hạt Không Khí rất tận tâm với việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng về môi trường và thúc đẩy hoạt động gắn kết cộng đồng trong Vùng Vịnh. Thông qua các sáng kiến và quan hệ đối tác có mục tiêu, cơ quan này đặt mục tiêu giảm gánh nặng ô nhiễm ở các cộng đồng chịu tác động nặng nề, cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đối phó với tình trạng bất công về môi trường.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X/Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

###

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)